

Số: 92 /LĐLĐ

Phú Riềng, ngày 06 tháng 10 năm 2020

V/v tiếp tục thực hiện việc phòng, chống dịch
Covid-19

Kính gửi: Các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mỗi ngày vẫn ghi nhận khoảng 250 ngàn ca mắc mới, khoảng 5 ngàn người tử vong và chưa có dấu hiệu chững lại. Việt Nam cơ bản kiểm soát được dịch bệnh (đã có những ngày liên tiếp không phát hiện các ca mắc mới trong cộng đồng). Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực, nhất là từ người nhập cảnh nhưng không chấp hành nghiêm quy định về cách ly, giám sát y tế, từ người nhập cảnh trái phép, nguồn bệnh từ các đợt dịch trước nhưng chưa được phát hiện và từ hàng hóa nhập khẩu...

Thực hiện Công văn số 267/LĐLĐ ngày 05/10/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước về việc Công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu các Công đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tuyên truyền đề doanh nghiệp và người lao động tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, khu nhà trọ ký túc xá của công nhân lao động, trong đó lưu ý:

- Thực hiện nghiêm các biện pháp: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại nơi làm việc, các địa điểm tập trung đông người và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn tại các bếp ăn tập thể, nhà xưởng, xe đưa đón công nhân...quyết không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan trong ca quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi có đông công nhân lao động.

- Chuyên mục Công đoàn trên Đài PTTH & Báo Bình Phước, công thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh, Trang thông tin của Liên đoàn Lao động huyện, các Website...các công đoàn cơ sở tiếp tục truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19; chú trọng truyền thông cho người lao động về thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang, Khoảng cách, Khử khuẩn, Khai báo y tế và Không tụ tập), cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế tự nguyện, Bluezone.

2. Tăng cường giám sát, kiểm tra, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi

làm việc và ký túc xá cho người lao động” của Ban Chỉ đạo quốc gia (theo Quyết định số 1294/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020); báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Các công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng các phương án phòng, chống dịch cụ thể theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định; đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thường xuyên tổ chức diễn tập, tập huấn các biện pháp ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu các công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động, nghiêm túc thực hiện và kịp thời thông tin, phản ánh khó khăn, vướng mắc về Liên đoàn Lao động huyện để được hỗ trợ, giải quyết./.

(gửi kèm Quyết định số 2194/QĐ-BCDDQG ngày 27/5/2020).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH



Trương Văn Cường